


http://sahathaiterminal.com/


ข่าวจากปก                  4

ข่าวบริษัทจดทะเบียน                8

ข่าวการเงิน                 16

แม่มดพิสดาร                 19

Supertrader Group           20

สรุปการซื้อขาย                22



4 www.HoonInside.com 2  August  2019



5 www.HoonInside.com 2  August  2019



6 www.HoonInside.com 2  August  2019



https://www.tqm.co.th/pa/tqm_worksabye?utm_source=pr&utm_medium=hooninside&utm_campaign=08072562
http://bit.ly/2JjjYCz
https://www.facebook.com/TqmBroker/
https://www.tqm.co.th/pa/tqm_worksabye?utm_source=pr&utm_medium=hooninside&utm_campaign=08072562
https://www.facebook.com/TqmBroker/


SCCC เผยก�าไร Q2/62 วูบ 37.6%     

เหตุต้ังส�ารองชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 249 ลบ. 

CHOW เตรียม COD Solar Rooftop 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง รับทรัพย์เข้ากระเป๋าเพ่ิมไตรมาส 3 ปีน้ี

 นายเอเดน จอห์น ไลนัม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SCCC เปิดเผยว่า ผล

ด�าเนินงานไตรมาส 2/62 มีก�าไรสุทธิ 637 ล้าน

บาท ลดลง 37.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่

มีก�าไรสุทธิ 1,021.20 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 

เดือนแรก มีก�าไรสุทธิ 1,742.90 ล้านบาท ลด

ลง 6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 

1,854.20 ล้านบาท 

 ทั้งนี้หากไม่รวมการตั้งส�ารองเงินชดเชย

ตามกฎหมายแรงงาน ก�าไรสุทธิส�าหรับไตรมาส 

2 จะเท่ากับ 836 ล้านบาท (ก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ 

2.81 บาทต่อหุ้น) และก�าไรสุทธิส�าหรับงวด 6 

เดือนจะเท่ากับ 1,941 ล้านบาท (ก�าไรต่อหุ้นเท่า

กบั 6.51 บาทต่อหุ้น)

 กลุ่มบริษัท ฯ ได้ตั้งส�ารองซึ่งเป็นค่าใช้

จ่ายครั้งเดียวส�าหรับเงินชดเชยตามกฎหมาย

แรงงานจ�านวน 249 ล้านบาทเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานใน

ประเทศไทยซึ่งมีผลบงคบใช้ในไตรมาสนี้

 ด้านรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามโครงการ

ก่อสร้างที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างในตลาดหลัก

ภายในประเทศและการขยายตัวของธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ 

 อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

(งวดด�าเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวัน

ที่ 30 มิ.ย. 2562) ในอัตรา 4 บาทต่อหุ้น โย

ก�าหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่  

13 ส.ค. 2562 และก�าหนดจ่ายในวันที่28 ส.ค. 

2562

 นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้
อ�านวยการฝ่ายการเงินและบริหาร 
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel 
Billet) รายใหญ่ของประเทศที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล และธุรกิจพลังงานทดแทน
ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยถึงความคืบ
หน้าของ โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทย
ว่า บริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ คือ 
งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร
หอฝิ่น ณ อุทยานสามเหลี่ยมทองค�า มูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง ในพระบรมราชูปถัมถ์ ต.เวียง อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย ขนาดก�าลังการผลิต 114.73 กิโลวัตต์   
ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มูลค่ารวม 5,120,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด�าเนินการติดตั้ง โดยมีก�าหนดจะส่งมอบงาน
ในต้นเดือนกันยายน 2562 และจะรับรู้รายได้ทันที

ในไตรมาสที่ 3/2562

 "โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทย
โครงการนี้ ถือเป็นโครงการที่ 2 ของ CHOW หลัง
จากที่ก่อนหน้านี้ได้เชื่อมต่อสายส่งจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 
Date: COD) เรียบร้อยแล้ว 6.64 เมกะวัตต์ ซึ่ง
บริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจพลังงานอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาด
ที่ศักยภาพการเติบโตสูงและให้ผลตอบแทนที่ดี" 
นายศุภชัยกล่าว

 ปัจจุบัน CHOW มีโครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่รอรับรู้รายได้ในไตรมาส
ที่ 3 กว่า 21 เมกะวัตต์ โดย มี 3 โครงการอยู่
ในประเทศญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอ
เชื่อมต่อสายส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date: COD) กับการ

ไฟฟ้าญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิตรวม 21 เมกะวัตต์

 โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของ CHOW จ�าหน่ายไฟเข้าระบบแล้วจ�านวน 
59.92 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายจะพัฒนาให้ครบ 
500 เมกะวัตต์ ภายในเวลา 5 ปี ตามนโยบาย
ที่วางไว้ โดยหลังจากนี้บริษัทยังมุ่งขยายธุรกิจ
พลังงานอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อสาน
ต่อปณิธานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องการ
ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ก่อให้เกิดรายได้และ
กระแสเงินสดที่สม�่าเสมอ ซึ่งสนับสนุนให้ผล
ประกอบการของ CHOW เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
และมั่นคงในอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้ขยายฐานธุรกิจ
พลังงานออกสู่ตลาดออสเตรเลียเพิ่มขึ้น นอก
เหนือจากประเทศไทยและญี่ปุ่นที่ด�าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะสะท้อนให้ธุรกิจพลังงานเติบโตได้
ตามนโยบายที่วางไว้
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 นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอร์ รี
เทิร์น จ�ากัด (มหาชน) หรือ MORE เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้น

อินไซด์ว่า บริษัทฯมั่นใจรายได้ปี2562 จะเติบโตกว่าปีก่อนที่ท�าได้ 235.06 

ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยจ�าหน่าย

หุ้นทั้งหมดในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จ�ากัด (DRL) ซึ่งประกอบธุรกิจ

จ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ภายใต้ชื่อ KingKong Phone ให้บริษัท คอมเซ

เว่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ COM7 ไปเรียบร้อยแล้ว   และหันมาเริ่มรุก

ธุรกิจประหยัดพลังงาน , ธุรกิจฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ด�าเนินการภายใต้ บริษัท 

อี เอส พี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยการน�าแบตเตอรี่เก่า

ที่เสื่อมสภาพกลับมาฟื้นฟูและสามารถกลับมาใช้งานได้เช่นเดิม โดยปัจจุุ

บันอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นเสาส่ง , รถยก 

(Forklift) , รถกอล์ฟ,รวมถึงรถยนต์อีกจ�านวนหลายล้านคัน

บนท้องถนน 

 ขณะที่ บริษัทฯยังมีธุรกิจน�้าปะปาที่บริษัทฯได้ผลิตและ

จ�าหน่ายบนเกาะเสม็ด โดยปัจจุบันคาดว่าจะได้รับการอนุมัติ

จากกรมอุทยานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถ

เปิดด�าเนินการได้ภายในปีนี้ 

 "ปีที่ผ่านมาเราได้มีการปรับตัวจากเดิม

ที่ท�าธุรกิจรีเทลของ KingKong Phone ซึ่ง

เราก็ได้จ�าหน่ายออกไปให้แก่ COM7 ส่วน

ปีนี้เราก็มาจับธุรกิจที่แฝงตัวอยู่ในบริษัทฯ

อยู่แล้วเพียงแต่มันค่อยๆเติบโตขึ้นมาอย่าง

เช่นธุรกิจประหยัดพลังงาน เราก็มีการติดตั้ง

อุปกรณ์ในการช่วยพลังงาน ให้กับอุตสาหกรรม

ใหญ่ๆ เช่นโรงสีข้าว โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยหลังจากที่ติดตั้งไปแล้ว

สามารถลดค่าไฟได้ถึง 20% รวมถึงยังมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ปีนี้เรา

พึ่งเอาตัวอุตสาหกรรมขนาดเล็กเข้ามาที่เป็นไฟฟ้าแรงต�่า อย่างเช่นไปติด

ที่ 7-11 , แฟมมิลี่มาร์ท หรือร้านอาหารทั่วไปเป็นต้น ซึ่งร้านเหล่านี้ใช้ค่า

ไฟตั้งแต่ 50,000-80,000 บาทขึ้นไป และการใช้ค่าไฟตรงนี้ต่อเดือนค่อน

ข้างเสถียร และเรามองว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นช่วงที่หลายคนต้องการ

รัดเข็มขัดและกิจการที่บริษัทฯด�าเนินอยู่ก็สามารถเข้าไปช่วยเสริมกับสิ่งที่

ผู้บริโภคต้องการ " นายอมฤทธิ์ กล่าว

 นายอมฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าภาพรวมผลประกอบการขอ

งบริษัทฯในครึ่งปีแรกของปี 2562 จะเติบโตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากปีที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกค่อนข้างที่จะซบเซา รวมถึงปีนี้

บริษัทฯได้ขายธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดก�าไรไปแล้ว เหลือแต่ธุรกิจที่

ก่อให้เกิดรายได้โดยจะเห็นการเริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาส 1/2562-

ไตรมาส 2/2562 และจะเห็นการเติบโตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่

ไตรมาส 3/2562 เป็นต้นไป หลังจากมีรัฐบาลใหม่เข้ามา ท�าให้

ทุกอย่างมีความชัดเจนซึ่งบริษัทฯมองถึงนโยบายของรัฐบาล

เป็นส่วนส�าคัญในการผลักดัน หากสิ่งใดที่สอดคล้องต่อ

นโยบายของรัฐบาลบริษัทฯก็พร้อมที่จะเดินหน้า

อย่างเต็มที่ 

 ขณะที่ค่าเงินบาทที่แข็งค่า บริษัทฯ คาดว่า

ได้รับอานิงสงค์จากกรณีดังกล่าวเนื่องจาก 

บริษัทฯมีการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

ท�าให้ต้นทุนลดลง  

MORE ม่ันใจรายได้ปี62 ดีกว่าปีก่อนท่ีท�าได้ 253 ลบ. 

หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ 
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นางสาวภารดี เดียววณิชกุล กรรมการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ�ากัด (มหาชน) EARTH เปิดเผยว่า ตามที่

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ�ากัด (มหาชน) ได้ขอขยายการน�าส่งงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560 และงบการเงินส�าหรับปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะส่งได้

ภายใน 31 กรกฎาคม 2552 นั้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาข้อมูลในงบการเงิน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมี ความละเอียดอ่อนอย่างสูงในด้าน

กฎหมาย รวมถึงต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ซึ่งรวมตัวกันในกลุ่มไลน์ ประมาณ 1,700 คน ให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ ของบริษัท

เป็นอย่างมาก บริษัทจึงไม่สามารถส่งงบ การเงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตามที่บริษัทได้แจ้งขอขยายระยะเวลาไว้เมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 2562 โดยบริษัทจะน�าส่งงบการเงินเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้ว

กอปรกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รักษาสิทธิและ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างถึงที่สุด และผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บริษัทฯ ซึ่งรวมตัวกันในกลุ่มไลน์ประมาณ 1,700 คน ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ

ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท เป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงต้องรายงานสถานการณ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับทราบด้วย

EARTH ขยายการน�าส่งงบการเงิน Q3/60 

และงบปี60 ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณา
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PLANET ม่ันใจผลงานปีน้ีโต15%  

เดินหน้าลุยธุรกิจบริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์

- CloudOffice ดันมาร์จ้ิน

KUMWEL ปล้ืมเทรดวันแรกเหนือจอง 12.73%   

เตรียมน�าเงินระดมทุนสร้างโรงงาน 

ขยายก�าลังการผลิตเพ่ิมเป็น 240,000 แท่งต่อปี

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 
กรรมการผู้อ�านวยการและหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลน
เน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยกับ
ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะผลัก
ดันผลประกอบการปี2562 ให้เติบโตประมาณ 15% 
จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 764.29 ล้านบาท และ
มีก�าไรสุทธิ 5.88  ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะรุกข
ยายธุรกิจบริการเช่นบริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์
ส�าหรับคอนโดมิเนียม  รวมถึงงานออกแบบติดตั้ง 
และงานบริการหลังการขาย ขณะที่จะเพิ่มธุรกิจ
ใหม่ คือคลาวด์ออฟฟิศ (CloudOffice) ส่งผล
ให้คาดว่าสัดส่วนรายได้ปีนี้จะมาจากงานบริการ
และธุรกิจใหม่ประมาณ 30% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
อยู่ที่ 25%    โดยใน3 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่ม
เป็น 50% ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลประกอบการของบ
ริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะก�าไรที่น่าจะ

ดีขึ้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจบริการมีมาร์จิ้นที่ค่อน
ข้างสูง 

"ปีนี้เราคาดว่าจะโตประมาณ 15% จากปีที่แล้ว สิ่ง
ที่เราด�าเนินการคือเริ่มมีธุรกิจใหม่ๆ จากเดิมที่ท�า
ธุรกิจซื้อขายทั่วไป เราก็มีการขยายไปสู่การเก็บ
ค่าบริการรายเดือน คือตัวบริการ Cloud Office 
ที่เกี่ยวกับ Office ทั้งหมด ทั้งอุปกรณ์โทรศัพท์
ต่างๆ, คอมพิวเตอร์, CCTV โดย สัดส่วนรายได้
ของเราปีที่แล้วงานบริการปีที่แล้ว 25% ธุรกิจ
เดิม 75% ปีนี้ธุรกิจใหม่จะโตมาเป็น 30% คือเรา
จะโตด้าน Service มากขึ้น และมาร์จิ้นก็จะดีขึ้น
ด้วย เพราะงานบริการมีมาร์จิ้นดีกว่า โดยใน3 ปี
ข้างหน้าเราคาดว่าธุรกิจบริการจะเพิ่มเป็น 50% 
ได้"นายประพัฒน์ กล่าว  

พร้อมกันนี้คาดว่าหลังมีรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว 

เศรษฐกิจจะดีขึ้น ขณะที่ในส่วนของการประมูล
งานใหม่ๆ บริษัทฯมีการประมูลงานอย่างต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่เป็นงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยเน้น
งานที่บริษัทฯ มีความช�านาญคือโครงข่าย และ
งาน Video Conference  

ส่วนการลงทุนในครึ่งปีหลัง บริษทฯ อาจจะมีการ
ลงทุนในเรื่องของCloud คาดว่าจะใช้เงินลงทุน
ประมาณ 50 ล้านบาท

"ผมเชื่อว่าปีนี้เรายังเติบโตได้ เพราะอย่างหนึ่งที่
เรามีคือข้อได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยี เรามีลูกค้า
ประจ�า และเรามาก่อนเสมอ เรามีการ Transform 
การเปลี่ยนแปลง จากก่อนหน้านี้ที่ต้องยอมรับว่า
ตัวเลขอาจจะไม่ค่อยดี แต่ก็มองว่าธุรกิจใหม่จะเข้า
มาเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนครับ" 
นายประพัฒน์ กล่าว  

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ KUMWEL เปิดเผย

ว่า รู้สึกพอใจที่ราคาหุ้น KUMWEL เปิดการซื้อ

ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ที่ 1.24 บาท เพิ่มขึ้น 12.73% จากราคาไอพีโอ

ที่ 1.10 บาท โดยมองว่าราคาหุ้นมีความเหมาะ

สมสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความ

แข็งแกร่ง

ทั้งนี้บริษัทฯจะน�าเงินที่ได้จากการระดมทุน 

ส�าหรับ การระดมทุนในครั้งนี้มาก่อสร้างโรงงาน 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลักดิน (Ground 

Rod) ที่โรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 30 ไร่ 

ขยายก�าลังการผลิตเพิ่มเป็น 240,000 แท่งต่อ

ปี จากปัจจุบันมีก�าลังการผลิตที่ 120,000 แท่ง

ต่อปี ซึ่งจะใช้งบลงทุนประมาณ 60 ล้านบาท 

โดยจะเริ่มก่อสร้างในช่วงกลางปี 2563 และ

ก�าหนดสร้างเสร็จในช่วงไตรมาส 2/2564 และ

ใช้ปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม วิจัยและพัฒนา

ระบบและสินค้ารุ่นใหม่ รวมถึงปรับปรุงและ

พัฒนาห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ที่โรงงานแห่งเดิม 

และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ

ให้มีประสิทธิภาพในการท�างานมากยิ่งขึ้น โดย

มีเป้าหมายรักษาการเป็นผู้น�าตลาดผลิตภัณฑ์

ส�าหรับระบบต่อลงดิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

ระบบป้องกันเสิร์จ และระบบตรวจจับและเตือน

ภัยฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล 

ภายใต้ตราสินค้า “Kumwell”

ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการของปี2562 

คาดว่ารายได้จะใกล้เคียงกับปีก่อนที่ท�าได้ 469 

ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯยังไม่มีการเพิ่ม

ก�าลังการผลิตใหม่เพิ่มเติมทั้งในส่วนของโรงงาน

และจ�านวนพนักงาน

อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯก็พร้อมที่จะขยาย

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจะขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ 

ขณะที่ในเดือนสิงหาคมนี้บริษัทฯยังเตรียมเปิด

ตัวนวัตกรรมใหม่ระดับโลก ซึ่งเป็นระบบการ

ต่อสายลงดินเพื่อป้องกันฟ้าผ่าและบริษัทฯยัง

มีแผนที่จะน�าสินค้าใหม่ไปโรดโชว์แถบภูมิภาค

อาเซียนอีกด้วย
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 นายมนตรี ศรไพศาล  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) MBKET เปิด

เผยว่า บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) ขอ

ชี้แจงผลการด�าเนินงาน ส�าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทฯ 

มีก�าไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท ลดลง 106.07 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 93.84 เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก�าไรสุทธิ 113.04 

ล้านบาท บริษัทฯ จึงใคร่ขอ ชีแจงสาเหตุการ

เปลี่ยนแปลง ในส่วนที่มีสาระส�าคัญดังนี้

 1. รายได้ค่านายหน้าลดลง 114.17 ล้าน

บาท จาก 447.19 ล้านบาท เป็น 333.02 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 25.53เนื่องจาก

 1.1 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ลดลง 87.18 ล้านบาท จาก 388.39 

ล้านบาท เป็น 301.21ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 22.45 อันเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย

ของตลาดหลักทรัพย์ ลดลง จาก 59,853 ล้าน

บาท/วัน เป็น 53,799 ล้านบาท/วัน หรือ ลด

ลงร้อยละ 10 และ สัดส่วนนักลงทุนบุคคลซึ่ง

เป็นส่วน รายได้หลักของบริษัท ลดลงจาก ร้อย

ละ 38.62 เหลือ ร้อยละ 32.90 อันเป็นผลให้ 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของ นักลงทุนบุคคล ซึ่ง

เป็นรายได้หลักของบริษัท ลดลงจาก 23,117 

ล้านบาท/วัน เป็น 17,701 ล้านบาท/วัน หรือ 

ลดลงร้อยละ 23

 1.2 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 8.59 ล้านบาท 

จาก 40.40 ล้านบาท เป็น31.81 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 34.20

 1.3 รายได้ค่านายหน้าอื่นซึ่งเป็นรายได้

ค่านายหน้าจากการเสนอซื้อหลักทรัพย์จาก

ประชาชนทั่วไปของลูกค้า ลดลง18.40 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 100 จากปีก่อนที่มีราย

ได้ดังกล่าว

 2. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยประมาณ 0.05 ล้านบาท จาก 21.45 

ล้านบาท เป็น 21.50 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 0.22

 3. รายได้อื่นลดลง 58.38 ล้านบาท จาก 

252.92 ล้านบาท เป็น 194.54 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 23.08 เนื่องมาจากก�าไรจาก

เงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ลดลง 39.30 

ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ

หลักทรัพย์ลดลง 25.42 ล้านบาท และรายได้

ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 0.06 ล้านบาท ใน

ขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 6.40 ล้านบาท

 4. ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ลดลง 36.28 

ล้านบาท จาก 577.97 ล้านบาท เป็น 541.69 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ6. 28 ซึ่งค่าใช้

จ่ายหลักที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนักงานลดลง 8.36 ล้านบาท ต้นทุนทางการ

เงินลดลง 9.84 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัย

จะสูญลดลง 6.91 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นลด

ลง 11.60 ล้านบาท ในขณะที่ ค่าธรรมเนียมและ

บริการจ่ายเพิ่มขึ้น 0.43 ล้านบาท

 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ดังกล่าวได้รวมต้นทุนบริการในอดีตจ�านวน 

39 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจาก พระราช

บัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 30.15 ล้าน

บาท จาก 30.55 ล้านบาท เป็น 0.40 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 98.69เนื่องมาจากการลดลง

ของก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

  ดังนั้น จึงมีผลท�าให้ผลการด�าเนินงานส�าห

รับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ลดลงจากผลการ ด�าเนินงานในงวดเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 93.84

MBKET เศร้าก�าไร Q2/62 ดิ่ง 93.84% 

ด้าน "มนตรี" แจงรายได้ค่านายหน้าวูบ
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 นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) ASP เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานตามงบการเงิน รวมไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ซึ่งยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต โดยบริษัทมีกาไรสุทธิเป็น จ�านวนเงิน 66.74 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 จ�านวนเงิน 111.59 ล้านบาท ลด

ลง ร้อยละ 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1. บริษัทมีรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จ�านวน 141.40 ล้านบาทลดลงร้อยละ 29 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของบริษัทลดลงจาก 2,248 ล้านบาทเป็น 1,634 ล้านบาท

 2. บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จ�านวน 190.43 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมจัดการจัดจ�าหน่าย 

 3. บริษัทมีผลก่าไรจากการซื้อขายเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จ�านวน 51.48ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 4. ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลงร้อยละ 37 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักเกิดจากการลดลงของรายได้เงินปันผลของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์

ASP แจงก�าไรโค้ง2 ก�าไรทรุด 40% 
หลังรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หด

-รายได้ค่าฟีใกล้เคียงช่วงเดียวกันปีก่อน 
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 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) มีความเห็นต่อผลการประชุมของธนาคารกลาง

สหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่กรอบ 2.00-2.25% ตามความคาดหมายของตลาด นับเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกใน

รอบกว่า 10 ปี ด้วยเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ 8-2 โดยผู้คัดค้านสองรายต้องการให้เฟดคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าและดอลลาร์แข็งค่า 

ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลงเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง

 ในช่วงเปิดตลาดเช้านี้ เงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 30.90 ขณะที่เงินดอลลาร์แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 ปีเมื่อเทียบกับตระกร้าสกุลเงินส�าคัญ 

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลง หลังจากที่เฟดไม่ได้ให้ค�ามั่นว่าจะลดดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาทองค�าลดลง ส่วนเส้นอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวในลักษณะแบนราบ ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมวันที่ 30-31 กรกฎาคม เฟดระบุถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนของ

เศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และคู่ค้า รวมถึงเงินเฟ้อที่ระดับต�่า แม้ตลาดแรงงานและการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แต่เฟด

ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายจ่ายภาคธุรกิจที่แผ่วลง นอกจากนี้ เฟดจะยุติการปรับลดขนาดการถือครองพันธบัตรให้เร็วขึ้นกว่าเดิม 2 เดือนเป็นวันที่ 1 

สิงหาคม

 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ กรุงศรี มองว่า ประเด็นส�าคัญในรอบนี้ คือ ความเห็นจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ซึ่งมองว่าการลด

ดอกเบี้ยในครั้งนี้เป็นเพียง Mid-cycle Adjustment หรือ การปรับนโยบายในช่วงกลางวัฎจักร ท�าให้ตลาดตีความว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นของวงจรลด

ดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม ประธานเฟดปฏิเสธเช่นกันว่าการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้จะเป็นการปรับลดเพียงครั้งเดียว โดยเราประเมิน

ว่า เงินดอลลาร์จะมีแรงหนุนเข้ามาช่วงสั้นๆ และกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายจะผันผวนสูงขึ้นจากท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ล่าสุดของเฟด แต่การคาดการณ์ของ

เราที่ว่าเฟดมีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 1 ครั้งในปีนี้และอีก 1 ครั้งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 จะยังคงจ�ากัดขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ ส�าหรับ

ปัจจัยชี้น�าถัดไปจะอยู่ที่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันที่ 2 สิงหาคม รวมถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของ

ไทยในสัปดาห์หน้า

BAY เผยเงินบาทอ่อนค่าหลังเฟดลดดอกเบี้ยตามคาด 

มองเงินทุนเคลื่อนย้ายผันผวนมากขึ้น

16 www.HoonInside.com 2  August  2019

http://www.pst.co.th


 นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จ�ากัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า จากการที่

กองทุนบัวหลวง ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกอง

ทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี หรือ SUPEREIF 

ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า มีลูกค้าให้ความสนใจ

จองซื้อเข้ามาอย่างล้นหลาม ส่งผลให้มียอดจองซื้อทั้งผู้จองซื้อทั่วไป (นัก

ลงทุนรายย่อย) และผู้จองซื้อพิเศษ (นักลงทุนสถาบัน) เข้ามามากเกิน

กว่าจ�านวนหน่วยลงทุนที่มีจัดสรรไม่เกิน 412 ล้านหน่วย มูลค่า 4,120 

ล้านบาท (ไม่รวมส่วนที่บริษัท ซุปเปอร์ 

เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ SUPER ลงทุนเองด้วย)

 "กองทุนบัวหลวงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจจองซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุน SUPEREIF ด้วยกระแสตอบรับยอดจอง IPO 

ที่ล้นหลาม เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อกองทุนบัว

หลวงที่ได้สั่งสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญการจัดการกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวทรัพย์สินที่จะ

ลงทุน" นายพีรพงศ์ กล่าว

 ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกองทุน SUPEREIF แล้ว กองทุนบัวหลวงจะมี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การจัดการรวม 4 กองทุน มูลค่า

ตลาดรวม 134,427 ล้านบาท จากจ�านวนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานใน

ประเทศไทยทั้งหมด 8 กองทุน มูลค่าตลาดรวม 389,925 ล้านบาท

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า หลังจากนี้ กองทุนบัวหลวงจะ

เร่งด�าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนแบบ Small Lot First ส�าหรับผู้จอง

ซื้อทั่วไป เหมือนการแจกไพ่จ�านวนเท่ากันทีละรอบ ซึ่งจะท�าให้ผู้ที่จองซื้อ

น้อยได้สิทธิการได้รับจัดสรรเต็มจ�านวนก่อน โดยคาดว่า จะประกาศผล

การจัดสรรได้อย่างเร็วที่สุด ภายในวันที่ 2 ส.ค. 2562

 ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่ส�านักงานของบริษัท

จัดการ ส�านักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย ยกเว้น

สาขาไมโคร (ในวันท�าการเท่านั้น) หรือเว็บไซต์ตามที่ก�าหนด ได้แก่ www.

settrade.com หรือ www.supereif.com จากนั้น กองทุนบัวหลวงจะ

ด�าเนินการน�าหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

ภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้

 ส�าหรับนักลงทุนท่านใดที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ครบตาม

จ�านวนที่จองซื้อไว้ หรือพลาดโอกาสการจองครั้งนี้ไป และก�าลังมอง

หาการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสม�่าเสมออยู่ กองทุนบัวหลวง

ยังมีผลิตภัณฑ์กองทุนรวมอีกมากมาย ครอบคลุมความต้องการทุกรูป

แบบ เป็นทางเลือกเพื่อช่วยให้นักลงทุนไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งนัก

ลงทุนที่สนใจผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของกองทุนบัวหลวงสามารถศึกษา

ข้อมูลกองทุนที่มีอยู่ รวมถึงกองทุนที่ก�าลังจะออกเร็วๆ นี้ได้จากเว็บไซต์

กองทุนบัวหลวง www.bblam.co.th รวมทั้งแอปพลิเคชัน BF Mobile 

Application

บลจ.บัวหลวง เผยรายย่อย-สถาบัน 

จอง SUPEREIF ล้น-ประกาศผลจัดสรร 2ส.ค.62
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 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี

ตามที่ตลาดคาด ไปที่กรอบ 2.00-2.25% ในการ

ประชุมเมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. 2562 พร้อมกับได้

ประกาศยุติแผนการปรับลดงบดุลก่อนก�าหนด

เดิมที่ตั้งไว้ในเดือนก.ย. โดยเฟด ระบุว่า การลด

ดอกเบี้ยในรอบนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ขยายตัวได้ต่อเนื่อง และกระตุ้นเงินเฟ้อ

ของสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ต�่ากว่าเป้าหมาย 2% ในขณะ

นี้ อย่างไรก็ดี มติของผลการประชุมรอบนี้ไม่เป็น

เอกฉันท์ และถ้อยแถลงของประธานเฟดก็ไม่ส่ง

สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ถึงโอกาสของการปรับลด

ดอกเบี้ยรอบต่อไป ทั้งนี้ ผลการประชุมเฟดล่าสุด

ข้างต้น สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนและ

ตลาดการเงินทั่วโลกที่รอคอยและคาดหวังว่าจะ

เห็นท่าทีที่ผ่อนคลายมากกว่านี้จากเฟด ขณะที่

เงินบาทอ่อนค่าลงกลับมาที่ระดับประมาณ 30.85 

บาทต่อดอลลาร์ฯ (ณ 1 ส.ค. 2562)

 อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็น

ว่า เฟดต้องการที่จะส่งสัญญาณเพื่อให้ตลาดรับ

รู้ว่า การตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยในรอบนี้ เป็น

เพียงการด�าเนินการเพื่อสกัดผลกระทบจากความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เท่านั้น โดย

เฟดไม่ต้องการให้กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับ

โอกาสการลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เกิดขึ้นมากจน

เกินไปในขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมี

สัญญาณการขยายตัว (แม้จะชะลอลงบ้าง) ตลาด

แรงงานยังมีความแข็งแกร่ง และยังไม่ได้เกิดภาวะ

ถดถอยจนท�าให้เฟดจ�าเป็นต้องลดดอกเบี้ยหลาย

รอบแบบวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงในช่วงที่ผ่านมา 

 นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในรอบนี้ สะท้อน

ถึง "บทบาทส�าคัญของเครื่องมือนโยบายการเงิน

ของเฟด" โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (และ

อาจจะรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่เคลื่อนไหว

ตามสัญญาณนโยบายการเงินของเฟด) ในการ

ท�าหน้าที่ช่วยประคองทิศทางการขยายตัวของ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแรง

กระตุ้นจากฝั่งเครื่องมือทางการคลังของท�าเนียบ

ขาวก�าลังเผชิญกับหลายข้อจ�ากัด และคงต้อง

ยอมรับว่า ณ ขณะนี้ ผลกระทบจากการปรับขึ้น

ภาษีสินค้าน�าเข้าท่ามกลางสถานการณ์ที่ยืดเยื้อ

ข้ามปีของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 

ก�าลังมีผลกระทบย้อนกลับมายังต้นทุนการผลิต/

ก�าไรและผลประกอบการของภาคธุรกิจ ซึ่งก็จะ

มีผลต่อการจัดเก็บรายได้และฐานะการคลังของ

สหรัฐฯ เป็นระลอกในระยะถัดไป 

 และหากย้อนกลับมามองท่าทีของ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งยังคงมีความ

ไม่พอใจขนาดการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดใน

การประชุมรอบนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า 

ประธานาธิบดี ทรัมป์ เองนั้นก็ตกอยู่ในสภาวะที่

จ�าเป็นที่จะต้องกดดันให้เฟดด�าเนินนโยบายการ

เงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักดี

ว่า แรงส่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจ

ชะลอลงมากกว่านี้ หากข้อตกลงทางการค้ากับจีน

ยังไม่บรรลุผล นอกจากนี้ แนวโน้มการขาดดุลงบ

ประมาณของสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ก็

จะยิ่งท�าให้ฝ่ายบริหารของท�าเนียบขาวไม่สามารถ

เดินหน้าเร่งการใช้จ่ายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ได้มากนัก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ไม่เป็นผลดีต่อ

ฐานคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในช่วง

ที่ทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมเครต ก�าลัง

เตรียมการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อสู้ศึกการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีอีกครั้งในปี 2563

 ส�าหรับแนวโน้มในระยะข้างหน้า แม้เฟดจะ

ไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับจังหวะและโอกาส

ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบ

ต่อไป แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ยังมีความ

เป็นไปได้ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยอีกเพื่อสนับสนุน

เศรษฐกิจในระยะที่เหลือของปีนี้ และ/หรือในช่วง

ปีหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีแนว

โน้มชะลอตัว และยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัย

เสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะเรื่องความขัด

แย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึง

สถานการณ์ BREXIT ที่ยังไร้ข้อสรุปในขณะนี้ ซึ่ง

ความไม่แน่นอนดังกล่าว จะยังคงส่งผลต่อความ

ผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ฯ และเงินบาทในระยะ

ข้างหน้า 

 ส�าหรับผลต่อไทยนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

ประเมินว่า แม้การปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในการ

ประชุมรอบนี้ ยังไม่น่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ

การด�าเนินนโยบายการเงินของธปท. ในระยะใกล้ๆ 

นี้ เนื่องจากโจทย์เฉพาะของไทยที่ธปท. จะต้อง

ดูแลอย่างใกล้ชิด ยังคงเป็นเรื่องการลดความเสี่ยง

ด้านเสถียรภาพของระบบการเงิน ควบคู่ไปกับการ

ติดตามภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่าง

ใกล้ชิด ซึ่งท�าให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ธปท. 

น่าที่จะให้น�้าหนักกับปัจจัยในประเทศในการตัดสิน

ใจเรื่องทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของไทย มากกว่า

ทิศทาง/แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ 

ในช่วงข้างหน้า

          

 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประจ�า
วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุเงินบาทอ่อนค่าลง

เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ฯ หลังเฟดลดดอกเบี้ย
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ วันศุกร์ ขอให้ SET เด้ง หุ้นเด้งๆ หลังจากวาน
นี้ ปรับตัวลง......หลัง เฟด ประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% แถมไร้สัญญาณปรับลด
ดอกเบี้ย บนตาราง เฟดมีประชุม 18 ก.ย. , 30 ต.ค. และ 11 ธ.ค. 62 + การ
เจรจาการค้าจีน-สหรัฐ ไร้ความคืบหน้า
 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,699.75 จุด ลดลง 12.22 จุด หรือ 0.71% 
มูลค่าการซื้อขาย 54,654.98 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 
1,134.70 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 400.64 ล้านบาท นักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิ 1,716.98 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ  
3,252.31 ล้านบาท
 ALL ย�้าชัดๆ เดินหน้าเปิดทุกโครงการตามแผน ระบุผู้ถือหุ้น - นักลงทุน 

ไร้กังวลอย่าแพนิก (Panic) ตามการ
ผันผวนของกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ด้าน CEO 
“ธนากร ธนวริทธิ์” ส่งซิก ฤกษ์ดี วันที่ 
3 - 4 ส.ค.นี้ เตรียมเปิดพรีเซล โครงการ 
ดิ เอ็กเซล ลาดพร้าว - สุทธิสาร พร้อม
อัดแคมเปญ ONE PRICE #RIGHT NOW 
6 โปรเจค คอนโดมิเนียม ท�าเลทองย่าน
รถไฟฟ้า หวังเอาใจผู้บริโภค และกระตุ้น
ยอดขายในครึ่งปีหลัง      
 CHOW ได้รับงานเพิ่มขึ้นอีก 1 
โครงการ คือ งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์อาคารหอฝิ่น ณ อุทยานสามเหลี่ยมทองค�า มูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง ในพระบรมราชูปถัมถ์ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ขนาดก�าลังการ
ผลิต 114.73 กิโลวัตต์ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลค่ารวม 
5,120,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการติดตั้ง โดยมีก�าหนดจะส่งมอบ
งานในต้นเดือนกันยายน 2562 และจะรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาสที่ 3/2562 
 แสนสิริ (SIRI) เตรียมส่งมอบที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมโอนรับดีมานต์
อยู่อาศัยจริง เผยคอนโดจ่อคิวแล้วเสร็จ 9 โครงการใหม่ครึ่งปีหลัง ล่าสุดจัดทัพ
พร้อมส่งมอบบริการ “แสนสิริ เซอร์วิส” เตรียมโอน “ทากะ เฮาส์” คอนโดภายใต้
ความร่วมมือระหว่างแสนสิริและโตคิว คอร์ปอเรชั่น มูลค่าโครงการ 2,000 ล้าน
บาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Stay Unique, Stay Diverse” ให้ความเป็นส่วนตัวสูง
จากจ�านวนเพียง 269 ยูนิต พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกตอบรับไลฟ์สไตล์การ

ใช้ชีวิตที่แตกต่างและหลากหลายทั้งคนไทยและต่างชาติ ตั้งอยู่บนท�าเลเอกมัย 
12 ที่ตอบรับทุกการใช้ชีวิตที่แตกต่างอย่างลงตัว เตรียมจัดงานโอนวันที่ 16 – 
18 สิงหาคมนี้ ตั้งเป้าประมาณการรายได้จากการโอนมอบที่อยู่อาศัยปี 2562 
เป็นมูลค่า 29,000 ลบ.จากการบริหารงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
 ANAN ปรับโฉม โครงการไอดีโอ คิว พหลฯ - สะพานควาย ใหม่ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสภาวะตลาด หลังเปิดตัวไปแล้ว โดย
คาดว่าจะสามารถน�าเสนอราคาขายในราคาเริ่มต้นใหม่ได้ที่ 149,000 บาทต่อตา
รางเมตร และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในวงกว้างที่
มีความต้องการคอนโดติดรถไฟฟ้า 0 เมตร โดยจะมีการเปิด Soft Opening 
ส�าหรับโครงการใหม่ ภายใต้แบรนด์ใหม่ปลายปีนี้ 
 งานนี้ ANAN ปลอบใจ ลูกค้ากลุ่มแรกที่จองซื้อห้องชุดฯไปแล้ว แบบว่า มี
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม หากจองซื้อโครงการไอดีโอ คิว พหลฯ - สะพานควาย
 ทั่นพีระพงศ์ จรูญเอก CEO ORI ปฎิเสธข่าวมีแผนเพิ่มทุนอัตราส่วน 1:1-
ระบุปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีการด�าเนินการตามปกติ และยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนแต่
อย่างใด
 บลจ.พรินซิเพิล มองแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังยังมีความผันผวน หลัง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายจากปัจจัยเศรษฐกิจชะลอตัว 
แนะเป็นจังหวะทยอยลงทุน REITs ในไทยเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหลัง
ราคาสินทรัพย์มีการปรับฐาน เนื่องจากอัตราเช่าพื้นที่และค่าเช่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี ชูกองทุนเปิด ‘พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์’ ที่มีนโยบายลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือตราสารหมวดอสังหาริมทรัพย์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความ
คุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นทางเลือกแก่นักลงทุนที่ต้องการเพิ่ม
โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี โชว์ผลตอบแทนนับจากจัดตั้งกองทุนฯ (1 ส.ค. 2561 - 
30 มิ.ย. 2562) ระยะเวลา 11 เดือน อยู่ที่ 17.81% และในปีนี้จ่ายเงินปันผลแล้ว 
2 ครั้ง รวม 0.75 บาทต่อหน่วย
 EARTH ขยายการน�าส่งงบการเงิน Q3/60 และงบปี 60 ปัจจุบันบริษัทฯ
อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาข้อมูลในงบการเงิน  เนื่องจากสถานการณ์
ในปัจจุบันมี ความละเอียดอ่อนอย่างสูงในด้านกฎหมาย รวมถึงต่อผู้ถือหุ้นราย
ย่อยของบริษัทฯ ซึ่งรวมตัวกันในกลุ่มไลน์ ประมาณ 1,700 คน ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทจึงไม่สามารถส่งงบ การ
เงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตามที่บริษัทได้แจ้งขอขยายระยะ
เวลาไว้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัทจะน�าส่งงบการเงินเมื่อเสร็จสิ้นการ
พิจารณาแล้ว
 TPAC เผยซื้อกิจการSun Packaging Systems (FZC) ในประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เรียบร้อยแล้ว...ความส�าเร็จของการเข้าลงทุน ส่งผลให้บริษัทฯ 
กลายเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจในหลายประเทศ และมีสถานะเป็น ผู้น�าในตลาด
บรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย และ ไทย

เด้ง

บล.ทิสโก้ : CBG แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 87.50 บ.

บล.ทิสโก้ : PYLON แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.70 บ.

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : ASK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.07 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BDMS แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 28.00 บ.

บล.ฟิลลิป : NER แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.48 บ.

บล.ฟิลลิป : RS แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 19.00 บ. 
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เวลาจะดูคนว่า เขาจะประสบความส�าเร็จในชีวิตได้หรือไม่ แค่ฟังเสียงที่เขาบ่นออกมา ข้อความที่

เขาพิมพ์ ค�าที่เขาสบถ ก็พอจะเดาอนาคตของเขาได้จากสิ่งที่ได้แสดงออกมา

#The Loser Mindset หรือ #วิธีการคิดแบบผู้แพ้

ตัวอย่างวิธีการคิดแบบผู้แพ้ได้แก่

1.โทษทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเอง คนอื่นเลวหมด ตัวเองดีอยู่คนเดียว

2.ถ้าตัวเองท�าอะไรพลาดไปก็จะโทษปัจจัยแวดล้อมภายนอก แต่ไม่เคยดูตัวเอง

3.เวลาคนอื่นประสบความส�าเร็จก็จะอิจฉาริษยา ด่าไว้ก่อน

4.ชอบอ้างเอาดีเข้าตัวอยู่เป็นประจ�า เคลมเก่ง ทั้งๆที่ไม่ใช่ผลงานตัวเอง

5.ชอบเรียกร้องขอความเห็นใจ เพื่อให้คนอื่นสงสาร แม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ

6.เวลาท�าผิดแล้วโดนจับได้ ไม่ขอโทษ ไม่ยอมรับผิด ถ้าถูกเค้นจริงๆก็จะอ้างนั่น

โน่นนี้

7.คนพวกนี้มักท�างานไม่เก่ง แต่เล่นการเมืองเก่งโดยใช้การใส่ร้ายป้ายสีเป็น

อาวุธ

8.ถือตนเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ตัวเองถูกต้องทุกอย่าง ทุกสถานการณ์

9.ไม่เคยคิดปรับปรุงแก้ไข คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะโชคชะตา หรือเกิด

ขึ้นจากคนอื่น

 

หากใครที่ติดกับดัก The loser mindset ท�าอะไรก็ไม่มีทางส�าเร็จ เพื่อนไม่

อยากคบ และจิตใจจะจมอยู่กับความทุกข์ไม่จบไม่สิ้น

จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้น่าสงสาร เพราะพวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่า เขาท�าอะไร

ไป เขาคงได้แต่พูดออกมาแบบ ไพบูลย์ว่า

#แล้วมันผิดตรงไหน?????     

 

โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ

วิธีการคิดแบบผู้แพ้ 
By : โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ
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